

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN BÌNH SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **3423** /UBND-TCĐ

Bình Sơn, ngày **04** tháng 11 năm 2021

V/v xử lý đơn của các công dân:  
Phan Thị Đồng, Võ Văn Hồng, Võ  
Thanh Long, cùng ở xóm 6, thôn  
Phước Bình, xã Bình Nguyên

Kính gửi:

- Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện;
- UBND xã Bình Nguyên.

Ngày 27/10/2021, UBND huyện nhận được Công văn 753-CV/HU ngày 25/10/2021 của Thường trực Huyện ủy về việc chuyển đơn của các công dân: Phan Thị Đồng, Võ Văn Hồng, Võ Thanh Long, cùng ở xóm 6, thôn Phước Bình, xã Bình Nguyên.

**Nội dung đơn:** Đề nghị kiểm tra lại kích thước, tọa độ, xác định mốc giới đường đi chung giữa hộ gia đình ông Võ Văn Hồng với ông Võ Đình Lai (*cụ thể có đơn gửi kèm*).

Qua xem xét, Chủ tịch UBND huyện chuyển đơn và giao Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện chủ trì, phối hợp với UBND xã Bình Nguyên và các cơ quan liên quan kiểm tra, rà soát, xem xét giải quyết nội dung đơn của công dân, tham mưu Chủ tịch UBND huyện văn bản trả lời công dân theo đúng quy định./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TT Huyện ủy;
- CT, các PCT. UBND huyện;
- Cơ quan UBKT-TT huyện;
- Ông Võ Văn Hồng (đại diện đề biết);
- VPH: C, PCVP, CVNC, Web;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH**

**PHÓ CHỦ TỊCH**



**Ung Đình Hiền**

ĐẢNG BỘ TỈNH QUẢNG NGÃI  
HUYỆN ỦY BÌNH SƠN

\*

Số 753-CV/HU

Chuyển đơn của các công dân: Phan Thị  
Đông, Võ Văn Hồng, Võ Thanh Long  
cùng thường trú tại xóm 6, thôn  
Phước Bình, xã Bình Nguyên

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Bình Sơn, ngày 25 tháng 10 năm 2021

UBND HUYỆN BÌNH SƠN

ĐỀ ÁN Số:.....  
Ngày: 2.7.10.2021  
Chuyển:.....  
Số và ký hiệu HS:.....

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện,

Thường trực Huyện ủy nhận được đơn ghi ngày 12/10/2021 của các công dân: Phan Thị Đông, Võ Văn Hồng, Võ Thanh Long, cùng thường trú tại xóm 6, thôn Phước Bình, xã Bình Nguyên.

**Nội dung đơn:** Đề nghị kiểm tra lại kích thước, tọa độ, xác định mốc giới đường đi chung giữa hộ gia đình ông với ông Võ Đình Lai (cụ thể có đơn gửi kèm theo).

Qua nghiên cứu, xem xét việc giải quyết đơn của các cấp có thẩm quyền, Thường trực Huyện ủy có kiến như sau: Vụ việc này đã được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi giải quyết tranh chấp đất đai lần 2 tại Quyết định số 947/QĐ-CT ngày 15/4/2003 và Quyết định số 493/QĐ-UBND ngày 08/4/2019. Để ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, đề nghị UBND huyện chỉ đạo rà soát, tổng hợp báo cáo diễn biến vụ việc cho Thường trực Huyện ủy biết, theo dõi, chỉ đạo.

Nơi nhận:

- Như trên,
- TT Huyện ủy,
- Ông Võ Văn Hồng (đại diện đề biết),
- VPH: C, PCVP, NC,
- Lưu VPH.



Lương Kim Sơn

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

*Độc lập – Tự do – Hạnh phúc*

*Bình Sơn, ngày 12 tháng 10 năm 2021*

**ĐƠN KÊU CỨU KHẨN CẤP**

*(Về một quyết định hành chính có sai sót kính mong được quan tâm cứu giúp)*

**Kính gửi:** - ÔNG LƯƠNG KIM SƠN BÍ THƯ HUYỆN ỦY BÌNH SƠN

**I/ NGƯỜI KÊU CỨU:**

Ba hộ gia đình chúng tôi có tên sau đây.

Bà: Phan Thị Đồng, sinh năm 1954, Số điện thoại cá nhân: 0326287482.

Ông: Võ Văn Hồng, sinh năm 1975, Số điện thoại cá nhân: 0366273320.

Ông: Võ Thanh Long, sinh năm 1979, Số điện thoại cá nhân: 0977188994.

Địa chỉ thường trú: xóm 6, thôn Phước Bình, Xã Bình Nguyên, Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi.

Là ba hộ gia đình có quyền và nghĩa vụ trong việc tranh chấp đất đai giữa Ông bà (Ông Võ Minh và Nguyễn thị Út) và một bên là gia đình anh trai (Ông Võ Lang và Nguyễn thị Thanh), nay cả bốn người đều đã mất.

**II/ NỘI DUNG VỤ VIỆC:**

Việc tranh chấp đất đai giữa Ông Võ Minh và Ông Võ Lang bắt đầu từ năm 1998, UBND Xã Bình Nguyên hòa giải không thành, sau đó vụ việc được chuyển đến UBND Huyện Bình Sơn. Ngày 7/6/2000 UBND Huyện Bình Sơn có quyết định số 334/QĐ-UB, gia đình tôi không thống nhất với quyết định trên nên đã làm đơn khiếu nại gửi đến UBND Huyện Bình Sơn và UBND Tỉnh Quảng Ngãi.

UBND Huyện Bình Sơn không trả lời đơn khiếu nại mà tổ chức thực hiện quyết định trên vào ngày 22/6/2000 (có biên bản làm việc kèm theo). Gia đình tôi không đồng ý, gia đình ông Lai (con trai Ông Lang) tập hợp đông người "*cuồng chế*" nhà tôi chôn trụ bê tông rào bít đường đi vào nhà hai hộ ông nội và ba tôi. (có hình ảnh kèm theo, lúc đó gia đình tôi phải trở lồi đi tạm rộng khoản 2m sát ngõ bị rào để đi).

Sau đó ông nội tôi mất, bà Nội tôi tiếp tục yêu cầu UBND tỉnh Quảng Ngãi giải quyết, ngày 15/4/2003 UBND tỉnh Quảng Ngãi có quyết định số: 947/QĐ-CT. Quyết định này có nhiều sai sót trong đo đạc độ rộng của con đường, xác định diện tích nhà dưới và chuồng bò ông tôi đã dỡ dọn do hiện trạng có sự thay đổi bởi rào chắn, không đúng với sơ đồ hiện đo vẽ ngày 10/9/2002 nên không thực hiện được.

Ngày 08/6/2004 UBND Tỉnh Quảng Ngãi có quyết định số: 1170/QĐ-CT. Quyết định này cũng có nhiều sai sót trong đo đạc độ rộng của con đường, diện tích nhà dưới và chuồng bò ông tôi đã dỡ dọn do hiện trạng có sự thay đổi bởi rào chắn, nên cũng không thực hiện được.

Sự việc tranh chấp kéo dài, nhiều lần các cơ quan chức năng vận động tự thỏa thuận để làm cơ sở thực hiện song do quan điểm của hai bên gia đình khác nhau. Ông Lai cho rằng xưa kia gia đình tôi ở nhờ trên đất của Ông nay phải trả lại, còn gia đình tôi yêu cầu đổi xử công bằng theo quy định của pháp luật.

Ngày 09/5/2018 đoàn công tác gồm nhiều thành phần do ông Phí Quang Hiền phó giám đốc sở tài nguyên và môi trường chủ trì tiến hành đo đạc thực tế tại hiện trường, họ tự xác định tọa độ, đo đạc không đúng với thực tế nên cả hai bên gia đình không thống nhất với kết quả đo đạc hôm đó. (biên bản làm việc có kèm theo)

Dựa vào kết quả đo đạc trên ngày 08/4/2019 UBND tỉnh Quảng Ngãi có quyết định số: 493/QĐ-UBND. Cả hai gia đình đều không thống nhất với quyết định này. Gia đình ông Lai khởi kiện ra tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu hủy 3 quyết định của Tỉnh để thực hiện quyết định của Huyện, cả hai cấp đều tuyên bác yêu cầu khởi kiện của ông, còn về các số liệu, kích thước con đường,... tòa không xem xét trong vụ án này. Gia đình tôi cũng đã gửi đơn khiếu nại đến UBND tỉnh Quảng Ngãi xem xét lại kích thước con đường đi vì trong biên bản làm việc ngày 29/3/2002 giữa thanh tra sở địa chính, cán bộ phòng địa chính và lãnh đạo xã Bình Nguyên xác định độ rộng của con đường khi đó là khoảng 5m trong khi đó trên bản vẽ chỉ có 2m? (có biên bản kèm theo) và nhận được công văn phản hồi số:1957/UBND-NC (có kèm theo) và từ đây cho đến trước chiều ngày 10/5/2021 tôi không nhận được văn bản nào trả lời về đơn khiếu nại của UBND Tỉnh Quảng Ngãi.

Ngày 28/4/2021 tôi nhận được giấy mời số 53/GM-TNMT (có kèm theo), đến ngày 05/5/2021 đoàn tiến hành đo đạc, thực hiện quyết định số 493/QĐ-UBND.

Theo quy định của pháp luật thì việc này do cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi thi hành chứ không phải do UBND Huyện Bình Sơn chỉ đạo cho phòng Tài Nguyên Môi Trường thi hành?

Tôi không đồng ý và đã có ý kiến trình bày trong biên bản làm việc, quá bức xúc về việc làm của các cơ quan có chức năng họ tự ý chôn trụ bê tông trên phần đất nguyên là nhà dưới, chuồng bò ông tôi đã dỡ dọn mà không có sự đồng ý của gia đình tôi, chiều cùng ngày em tôi Võ Thanh Long về đào một số trụ bê tông nói trên. Vụ việc sau đó được công an tiến hành lập biên bản và đang tiến hành điều tra.

Chiều ngày 10/5/2021 tôi đại diện ba hộ gia đình đến làm việc và gửi đơn tại phòng tiếp công dân của UBND tỉnh Quảng Ngãi. Cán bộ tiếp công dân mới photo cho tôi văn bản số 2654/UBND-NC v/v trả lời nội dung khiếu nại của tôi, mà trước đó gần hai năm trời tôi không nhận được để có cơ sở khởi kiện ra tòa.

Kính thưa: các cấp có thẩm quyền

Ngày 7/6/2000 UBND huyện Bình Sơn có quyết định số 334/QĐ-UB giải quyết chưa đúng mà tổ chức thực hiện đã làm bít đường đi vào nhà hai hộ dân đồng thời làm thay đổi hiện trạng đất đang sử dụng, mãi đến ngày 15/4/2003 UBND tỉnh Quảng Ngãi có quyết định số: 947/QĐ-CT gia đình tôi mới tự tháo dỡ rào chắn để đi đường cũ, thật khó có thể kể hết những khó khăn của hai gia đình nông dân chúng tôi trong thời gian 3 năm đó.

Ngày 05/5/2021 đoàn tiến hành đo đạc, thực hiện quyết định số 493/QĐ-UBND Tỉnh, do bức xúc về đo đạc và cắm mốc trên thực địa không đúng với thực tế đã đẩy em Tôi: Võ Thanh Long vướng vào vòng lao lí của pháp luật. (có giấy tờ kèm theo)

Vì những sai sót trong đo đạc, nhìn nhận sự việc của các cơ quan có chức năng không đúng đã dẫn đến việc tranh chấp đất đai giữa hai hộ gia đình trên 20 năm vẫn chưa giải quyết xong. Để những sự việc nêu trên xảy ra là do một số cán bộ có thẩm quyền lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Hiện trạng đất tranh chấp vẫn còn nguyên, gia đình chúng tôi kính mong các cơ quan có chức năng sớm rà soát lại toàn bộ vụ việc, đến hiện trường kiểm tra lại các kích thước, tọa độ đã xác định có đúng giữa thực tế và bản vẽ chưa, bởi lẽ khi đo đạc những người có thẩm quyền tự ý đo đạc chứ có hỏi ý kiến của gia đình tôi để có những điều chỉnh cho hợp lí.

Dịch bệnh đã làm cho người dân khôn khỏ, ba hộ gia đình chúng tôi lại càng khôn khỏ hơn khi phải gánh chịu những quyết định có nhiều thiếu sót.

Trong khi chờ đợi sự quan tâm giải quyết của các cơ quan có chức năng ba gia đình chúng tôi xin trân trọng cảm ơn.

*Bình Nguyên, ngày 12/10/2021*

**Ba hộ gia đình**

Đồng

**Phan Thị Đồng**



**Võ Văn Hồng**



**Võ Thanh Long**